

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 14/1, các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh tiếp và làm việc với đại diện Tập đoàn Aeon tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch

UBND tỉnh bày tỏ vui mừng được tiếp và làm việc với đại diện Tập đoàn Aeon tại Việt Nam, đây không chỉ là dịp để tỉnh Thái Bình và đại diện Tập đoàn Aeon tại Việt Nam trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác tìm hiểu, xúc tiến đầu tư tại Thái Bình mà còn là cơ hội tốt để tỉnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế nếu Tập đoàn thực hiện dự án đầu tư tại Thái Bình. Đồng chí khẳng định: Tỉnh Thái Bình cam kết và tạo mọi điều kiện thuận

lợi nhất cho các doanh nghiệp đến nghiên cứu, tìm hiểu và đầu tư, trong đó có Tập đoàn Aeon, đồng thời giao các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình đại diện Tập đoàn Aeon tại Việt Nam khảo sát thực tế, nghiên cứu, tìm hiểu để sớm triển khai các kế hoạch, dự án đầu tư vào tỉnh Thái Bình trong thời gian tới.

Giới thiệu khái quát về Tập đoàn Aeon, ông Tanaka Sokel, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn dự án đầu tư vào tỉnh Thái Bình có mặt ở 14 quốc gia với gần 20.000 cửa hàng. Năm 2009,

Tập đoàn chính thức bắt đầu hoạt động dưới hình thức văn phòng đại diện và năm 2011 thành lập Công ty TNHH Aeon Việt Nam đầu tư cho các hoạt động về xây dựng, tổ chức, quản lý và kinh doanh các mô hình trung tâm mua sắm, trung tâm bách hóa tổng hợp, siêu thị vừa và nhỏ, cửa hàng tiện lợi. Ngoài ra, Aeon còn thực hiện các hoạt động kinh doanh khác liên quan đến xuất nhập khẩu, thương mại và nghiên cứu. Tùy vào từng vị trí, diện tích đất và số lượng dân cư ở từng địa phương, Tập đoàn sẽ có những thiết kế, xây dựng cửa hàng, trung tâm mua sắm

và siêu thị phù hợp. Tập đoàn nhận thấy thị trường Thái Bình rất có tiềm năng và mong muốn tiếp tục nhận được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của tỉnh trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu, khảo sát, trên cơ sở đó thực hiện các bước tiếp theo để đầu tư về Thái Bình.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng quà kỷ niệm của tỉnh cho đại diện Tập đoàn Aeon tại Việt Nam, đồng thời mong muốn sẽ có sự hợp tác bền chặt và hiệu quả giữa tỉnh Thái Bình và Tập đoàn Aeon trong thời gian tới.

MINH HƯƠNG

TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN...

(Tiếp theo trang 1)

nhà. Công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng tiếp tục được quan tâm với hơn 8.700 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ. Các cấp bộ đoàn, hội trong tỉnh đã tích cực quan tâm, chăm lo cho lợi ích chính đáng của thanh niên, huy động được các nguồn lực xã hội hỗ trợ thanh niên, phát huy vai trò của thanh niên tham gia phát triển kinh tế.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định đoàn thanh niên là một trong những đoàn thể đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của toàn tỉnh, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch

Covid-19. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị đoàn thanh niên các cấp tiếp tục cùng hệ thống chính trị làm tốt công tác phòng, chống dịch; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, tinh thần tự hào tự tôn dân tộc, giáo dục đạo đức, lối sống, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi. Tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước với phương châm hướng về cơ sở, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các cấp bộ đoàn, hội thực hiện có hiệu quả công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức đoàn, hội, đội



Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao cờ thi đua cho các tập thể.

vững mạnh. Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, công tác phát triển Đảng trong thanh niên; chuẩn bị

tốt các hệ điều kiện cho đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tại hội nghị, các tập thể có thành tích xuất sắc trong công

tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi được biểu dương, khen thưởng; các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc ký giao ước thi đua năm 2022.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Họp nghe một số nội dung về giáo dục và đào tạo

Chiều ngày 14/1, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo đề án rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và đề án xã hội hóa giáo dục mầm non, phổ thông tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 741 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. Mạng lưới cơ sở vật chất; phát triển trường phổ thông với quá trình phát triển kinh tế -

xã hội của tỉnh, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, góp phần duy trì, nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục. Dự thảo đề án rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đặt ra những mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể. Trong đó, đến năm 2025, mỗi đơn vị hành chính cấp xã có cơ sở giáo dục công lập cấp mầm non, tiểu học và THCS, tập trung nguồn lực tăng cường cơ sở vật chất; phát triển trường phổ thông nhiều cấp học; thực hiện thí điểm

chuyển từ 3 - 4 trường mầm non công lập và 1 trường THPT công lập sang hoạt động theo cơ chế tự chủ bảo đảm một phần chi thường xuyên với mức độ tự chủ chi thường xuyên là 50%. Đến năm 2030, khuyến khích trên địa bàn thành phố thành lập mới 2 - 3 cơ sở giáo dục ngoài công lập mỗi cấp học; thành lập trường phổ thông liên cấp; thực hiện chuyển trường mầm non đã hoạt động theo cơ chế tự chủ bảo đảm một phần chi thường xuyên sang hoạt động theo cơ chế tự chủ bảo đảm chi thường xuyên...

Để huy động sự tham gia của toàn xã hội góp phần phát

triển sự nghiệp giáo dục, dự thảo đề án xã hội hóa giáo dục mầm non, phổ thông tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 xây dựng mục tiêu

đến năm 2025, có 34 cơ sở giáo dục ngoài công lập, có 15 - 24 trường thực hiện chương trình chất lượng cao; 10% các cơ sở giáo dục có các thiết chế phục vụ giáo dục như: bể bơi, nhà thi đấu, sân bóng đá, thư viện thông minh... bằng hình thức xã hội hóa; 10% học sinh đi học bằng xe công cộng theo hình thức xã hội hóa ở những địa phương có điều kiện và giao thông thuận lợi. Đến năm 2030, toàn tỉnh có 73 cơ sở giáo dục ngoài công lập; hình thành các cơ sở giáo dục chuyên biệt; các chỉ số về các cơ sở giáo dục có các thiết chế phục vụ giáo dục, học sinh

đi học bằng xe công cộng tăng thêm 10% so với năm 2025.

Sau khi nghe các đại biểu góp ý dự thảo 2 đề án, phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sự cần thiết khi thực hiện 2 đề án trong giai đoạn hiện nay và trong những năm tới đây. Đồng chí thống nhất các mục tiêu chung và mục tiêu của 2 đề án, đồng thời đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo bổ sung thêm mục tiêu giải quyết những hạn chế, tồn tại của 2 đề án trong thời gian trước. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ rõ trách nhiệm cụ thể của các sở, ngành, địa phương, tạo sự chủ động trong việc tổ chức thực hiện của các đơn vị và sớm hoàn thiện dự thảo đề án.

DẶNG ANH

Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 2,5%

Sáng ngày 14/1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2022; ký giao ước thi đua năm 2022. Đồng chí Lai Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2021, ngành nông nghiệp triển khai thực hiện kế hoạch công tác trong điều kiện có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động ban hành kế hoạch triển khai và xây dựng phương án tăng trưởng, đề ra các giải pháp thực hiện cho từng lĩnh vực, chủ động tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Kết

quả, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra như: giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2021 đạt 28.412 tỷ đồng, tăng 2,5% so với năm 2020; có 11 xã được công nhận đạt tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, nâng tổng số xã trong toàn tỉnh được công nhận đạt tiêu chí xã NTM nâng cao lên 15 xã. Đang hoàn thiện các bước để đánh giá, phân hạng 47 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Công tác cải cách hành chính được thực hiện tích cực, tỷ lệ ký số văn bản đạt trên 96%, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt 100%. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng 9 mô hình phát triển nông nghiệp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, bước đầu các mô hình cho hiệu quả kinh tế

cao gấp 2,1 - 2,9 lần so với canh tác truyền thống.

Năm 2022, toàn ngành tập trung thực hiện quyết liệt có cấu lại theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và xây dựng NTM nhằm hướng tới xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Phần đầu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất toàn ngành tăng 2,3% so với năm 2021; năng suất lúa đạt trên 13 tấn/ha/năm, sản lượng lương thực ước đạt 945.000 tấn; số xã đạt tiêu chí xã NTM nâng cao trong năm đạt 10 xã trở lên.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh,

phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, năm 2022 ngành nông nghiệp phối hợp với các địa phương triển khai nâng rộng 9 mô hình phát triển nông nghiệp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhằm tạo các vùng sản xuất hàng hóa lớn, thu hút doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp. Thực hiện thành công các chương trình, kế hoạch, đề án mà ngành tham mưu cho tỉnh: kế hoạch có cấu lại ngành, Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 4/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng NTM, coi trọng xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Trên cơ sở những nội dung được gợi mở tại hội thảo quốc tế nông nghiệp vừa qua, ngành nông nghiệp đề xuất những vấn đề, định hướng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn thời gian tới của tỉnh,

cụ thể hóa thành các chương trình, đề án triển khai thực hiện bảo đảm phù hợp, phát huy lợi thế, tiềm năng của tỉnh. Thời gian tới, ngành nông nghiệp phối hợp với các địa phương đẩy mạnh có cấu lại ngành theo hướng sản xuất quy mô lớn, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, lấy thị trường làm cơ sở để định hướng cho sản xuất và tham gia tích cực vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế. Tập trung xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đi vào thực chất, không chạy theo phát triển hạ tầng, tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân nông thôn; thực hiện hiệu quả, sáng tạo chương trình "Thấp sáng đường quê", mỗi xã một sản phẩm.

Tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết giao ước thi đua năm 2022 giữa các đơn vị trong ngành.

NGÂN HUỖN

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ...

(Tiếp theo trang 1)

bằng hình thức trực tuyến; tổ chức 2 cuộc thi trắc nghiệm trên internet "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025", "Tìm hiểu Bác Hồ với Thái Bình, Thái Bình làm theo lời Bác"; tham mưu đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương... Các lĩnh vực của công tác tuyên giáo như: tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, lịch sử đảng, khoa giáo, văn hóa vẫn nghệ đều được triển khai toàn diện, phục vụ thiết thực các nhiệm vụ chính trị của tỉnh... Công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với các ngành, đơn vị được tăng cường, nhất là trong công tác tuyên truyền, tham mưu sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương kết quả công tác tuyên giáo đã đạt được trong năm 2021 góp phần hiệu quả vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh; đồng thời thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, đồng chí đề nghị ban tuyên giáo cấp ủy các cấp tiếp tục làm tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, nhất là các văn bản, chỉ thị mới của trung ương, của tỉnh để chuyển tải đến cán bộ, đảng viên nhanh nhất, kịp thời và chính xác nhất tạo sự đồng thuận cao trong toàn đảng bộ, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Một số nghị quyết mới của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần tập trung tuyên truyền như: Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, coi trọng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; về xây dựng, phát triển thành phố Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 và các cơ sở xây dựng nông thôn mới, cơ chế đầu tư cho sản xuất nông nghiệp... Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các chủ trương, kết luận của trung ương và của tỉnh cũng như các kế hoạch về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đưa việc học và làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên; lan tỏa các gương người tốt, việc tốt trên tất cả lĩnh vực. Nâng cao hiệu quả công tác khoa giáo, văn hóa văn nghệ. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, phát hành. Các cơ quan báo chí ngoài các bài viết phân tích gương người tốt việc tốt, cần tăng cường các bài viết mang tính chiến đấu cao; chủ động định hướng thông tin cho người dân. Chủ động nắm tình hình nhân dân, dư luận xã hội, từ đó kịp thời tham mưu giải quyết dứt điểm các vấn đề mới phát sinh ngay từ cơ sở. Chăm lo kiện toàn tổ chức hệ thống tuyên giáo các cấp; chú trọng tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm, chỉ đạo cụ thể, coi công tác tuyên giáo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khen thưởng 12 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2021. Ban Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên internet "Tìm hiểu Bác Hồ với Thái Bình, Thái Bình làm theo lời Bác" đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 2 giải khuyến khích cho các đơn vị đạt giải tập thể và tặng giấy khen cho 5 đơn vị có đóng góp tích cực vào thành công của cuộc thi.

HUYỆN ỦY HƯNG HÀ...

(Tiếp theo trang 1)

Năm 2022, Huyện ủy Hưng Hà tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tư tưởng chính trị, quán triệt, học tập đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; thực hiện đúng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; chủ trọng công tác tổ chức cán bộ; thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; lãnh đạo, chỉ đạo phát triển thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo đảm thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận của Ban Dân vận Trung ương cho các cá nhân tiêu biểu. Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà tặng giấy khen cho 35 tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Tổng kết thi hành Luật Công chứng năm 2014

Sáng ngày 14/1, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Công chứng năm 2014. Dự hội nghị có đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Trong 5 năm thi hành Luật Công chứng năm 2014, các tổ chức hành nghề công chứng trên cả nước đã công chứng được trên 27 triệu việc; chứng thực chữ ký giấy tờ, tài liệu, chứng thực bản sao từ bản chính được gần 52 triệu việc. Tổng số phí công chứng thu được khoảng 8.500 tỷ đồng, phí chứng thực thu được gần 346 tỷ đồng; tổng số tiền nộp thuế và nộp ngân sách nhà nước gần 1.700 tỷ đồng. Đa số các văn bản công chứng đều bảo đảm an toàn pháp lý. Hoạt động công chứng đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng; bảo đảm tính an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch, giá trị sử dụng bản dịch, tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi, tin cậy cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại, góp phần quan trọng vào tiến trình cải cách hành chính và cải cách tư pháp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị ngành tư pháp tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Công chứng năm 2014 và các văn bản pháp luật liên quan nhằm nâng cao nhận thức của cá nhân, tổ chức về vị trí, vai trò của nghề công chứng, công chứng viên trong việc bảo đảm an toàn pháp lý đối với các hợp đồng, giao dịch. Chủ động phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật Công chứng năm 2014 và các quy định liên quan. Nâng cao chất lượng đội ngũ công chứng viên thông qua hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số hoạt động công chứng. Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm và những biểu hiện tiêu cực trong hoạt động công chứng.

THU HIỀN

Thống nhất nội dung, chương trình giám sát và phản biện xã hội năm 2022

Chiều ngày 14/1, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác giám sát, phản biện xã hội năm 2021, thống nhất nội dung, chương trình giám sát và phản biện xã hội năm 2022.

Năm 2021, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tích cực, chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh để triển khai tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội đã đề ra. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức, chính quyền các cấp. MTTQ các cấp đã triển khai hoạt động giám sát, tập trung cho cuộc bầu cử như: giám sát việc thành lập và hoạt động của các tổ chức phụ

trách bầu cử địa phương; giám sát việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; giám sát việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử... qua đó góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Với 7 nội dung giám sát khác, đoàn giám sát do MTTQ tỉnh chủ trì đã giám sát trực tiếp sát 25 đơn vị và 17 đơn vị gửi báo cáo để giám sát theo hình thức xem xét, nghiên cứu báo cáo. Hoạt động giám sát của các tổ chức thành viên được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, tạo thuận lợi, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân; công tác phối hợp giám

sát và hoạt động phản biện xã hội được triển khai hiệu quả tạo được niềm tin trong nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất nội dung chương trình giám sát và phản biện xã hội năm 2022, trong đó tập trung vào một số nội dung như: Giám sát việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của chủ tịch UBND cấp huyện, xã; giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; đồng thời tổ chức thực hiện các nội dung giám sát, phản biện xã hội theo yêu cầu thực tiễn đặt ra hoặc các nội dung có nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị của

TIẾN DAT

TIẾN HẢI Phát động phong trào thi đua năm 2022

Sáng ngày 14/1, huyện Tiến Hải tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022.

Năm 2021 mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19 song huyện Tiến Hải đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng, các xã, thị trấn thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng tạo động lực để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Các phong trào thi đua đã thu hút sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đặc biệt, qua các phong trào thi đua đã có nhiều tập thể, cá nhân có những cách làm hay, sáng tạo

MẠNH THẮNG